

ที่ LTS. 011/2568

9 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งความคืบหน้ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับบริษัท
ย่อยไปลงทุนซื้อเครื่อง GPU (แก้ไขเพิ่มเติมการรับรู้รายได้)
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึงที่ LTS. 001/2568 เรื่อง แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัทย่อยไปลงทุนซื้อเครื่อง GPU จำนวน 8 เครื่อง (เพิ่มเติม) ซึ่งจากเดิมคาดว่าจะเริ่มให้บริการและรับรู้
รายได้ ภายใน ไตรมาส 4 ของปี 2567 แต่เนื่องจากต้องมีการคัดเลือกบริษัทคู่สัญญาและตรวจสอบข้อมูล
อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อความถูกต้องและโปร่งใส จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดเลือกบริษัทคู่สัญญา
ดังนั้น บริษัทฯ จะเริ่มให้บริการและรับรู้รายได้ ภายใน ไตรมาส 1 ของปี 2568

ด้วยบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับรองรับ
ระบบงาน LLM Training โดยมีกำหนดการส่งมอบและเปิดใช้งานตามแผนงานที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างขั้นตอน
การตรวจสอบและยืนยันความพร้อมของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server Validation) ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่า
เครื่องสามารถทำงานร่วมกับระบบของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พบว่ามีความล่าช้าเกิดขึ้นจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้

สาเหตุของความล่าช้าดังกล่าว ได้แก่:

- ความล่าช้าในการจัดเตรียมข้อมูลจากผู้ลูกค้า ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการเชื่อมต่อและทดสอบระบบ
(System Integration Test)
- การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server Validation) ของผู้ผลิตเกิดความล่าช้าจากเงื่อนไขใน
การทดสอบความพร้อม ส่งผลให้กระบวนการดังกล่าวใช้เวลานานกว่าที่กำหนด
- ทีมงานจำเป็นต้องปรับแผนการส่งมอบเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ผ่านการตรวจสอบทุกด้านก่อนนำไปใช้
งานจริง เพื่อความมั่นคงและเสถียรของระบบในระยะยาว

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ได้มีการติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด และได้ประสานงานกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้สามารถส่งมอบเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่น
ในหลักคุณภาพ ความปลอดภัย และความพร้อมในการให้บริการระบบตามมาตรฐานที่กำหนดไว้



บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
1252/1 ชั้นที่ 5 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
โทร : 02 -1171553-4

โดยบริษัทฯ จะเร่งดำเนินการทดสอบระบบของเครื่อง GPU ทั้ง 8 เครื่องให้เร็วที่สุด เพื่อจะได้นำไปส่งมอบให้มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (“CMKL University”) เข้าใช้งานเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล และ การบริการทางด้านนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence :AI) เพื่อบริษัทฯ จะได้เริ่มให้บริการและรับรู้รายได้ต่อไป **ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มให้บริการและรับรู้รายได้ในไตรมาส 2 ปี 2568**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงษ์ วิมลโนช)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร